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ที่มา : เดลนิวส ์

ที่มา : มติชน

     

 
            
          นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านัก
นายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.สญัจร จงัหวดั
กาญจนบุรี ได้เห็นชอบข้อเสนอของการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุร)ี ตามมตทิีป่ระชุมพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ 
ที่มีนายกรฐัมนตรี เป็นประธานรวม 6 ด้าน ครอบคลุม
การเกษตร ท่องเทีย่ว บรหิารจดัการน ้า โครงสรา้งพืน้ฐาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม รวมถงึขอรบัการสนับสนุนเชงินโยบายอีก 4 
เรื่อง โดยนายกฯ ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบ
รบัไปด าเนินการต่อ แต่ตอ้งดใูหส้อดคล้องกบังบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด และต้องจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการเร่งด่วนเป็นอนัดบัแรก 
          นายธีรชัย ชุติมันต์ กรรมการหอการค้าไทย  
และประธานหอการค้ากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 
กล่าวว่า ในภาพรวมของการประชุมร่วมกับนายกฯนัน้ 
ภาคเอกชนก็พึงพอใจ และต้องการให้นายกฯ จัดการ
ประชุมเช่นนี้ต่อเนื่อง โดยต้องการให้แต่ละโครงการที่
เสนอไปนัน้สามารถผลักดันออกมาได้ส าเร็จ เหมือน
ในช่วงรัฐบาลก่อน ๆ ที่เคยประชุมกับเอกชนในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการประชุมครัง้นี้จะเห็นชอบใน
หลักการของหลายโครงการไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลาย
โครงการที่ภาคเอกชนยงัต้องการให้รฐับาลช่วยผลักดนั 
เช่น การเปิดจุดผ่อนปรนบรเิวณด่านชายแดนเจดยี์สาม
องค์ เพื่อเพิม่ปรมิาณการค้าการลงทุน ให้กลบัมาคกึคกั
เหมอืนเดมิ. 
 
 

   
           

 

  

  

  

      

   

   

        นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกจิและธุรกจิ ม.หอการคา้ไทย กล่าวว่า ต้องมาดู
ว่าชมิชอ้ปใชเ้ฟส 3 ต่างจากเฟส 1 และ 2 ตรงไหน และ
มีแรงจูงใจเพยีงพอหรอืยงัที่จะท าให้คนควกัเงนิมาใช้
จ่าย ซึ่งการก าหนดให้สามารถใช้จ่ายในจงัหวดัตวัเอง 
เป็นส่วนหนึ่งน่าจะกระตุ้นการใชจ้่ายไดบ้้าง เพราะการ
เทีย่วจงัหวดัตวัเองนัน้เป็นเรื่องปกต ิแต่ถ้าอยากใหเ้งนิ
สะพดัในจงัหวดัเมอืงรอง รฐับาลต้องมองว่าท าอย่างไร
ใหค้นควกัเงนิมาใชจ้่ายมากขึน้ 
          นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ถ้าดูจากฐานการ
ท่องเทีย่ว คนมรีายไดไ้ม่สงูจะเทีย่วในละแวกใกล้ๆ  และ
ไปเที่ยวแบบเช้าเยน็กลบั ถ้ามรีายได้ปานกลางขึ้นไป 
จะเทีย่วคา้งคนืและใชจ้่ายเงนิจ านวนมาก ซึ่งมาตรการ
และสทิธปิระโยชน์ให้ในเฟส 1-2 นัน้ถือว่าให้มากแล้ว 
แต่ยงัไม่เกดิผลชดัเจนว่าคนควกัเงนิมาท่องเทีย่ว ดงันัน้ 
ในมุมมองเชิงวิชาการ หากท า ให้คนที่ต้องการ 
ท่องเทีย่วมาลงทะเบยีนและเป็นคนทีม่ศียัภาพในการใช้
เ งิน น่าจะให้ผลดีกว่ า เฟส 1 และ  2 เพราะคนที่
ลงทะเบยีนทัง้ 2 เฟส จ านวน 13 ล้านคน ยงัไม่น าเงนิ
มาใช ้แต่หากในเฟส 3 ท าใหค้นทีม่รีายไดป้านกลางมา
ลงทะเบียนมากขึ้นคิดว่ ามาตรการนี้ จ ะประสบ
ความส าเรจ็ โดยอาจตอ้งน าเรื่องเฟส 3 ไปเชื่อมโยงกบั
โครงการ 100 บาทเทีย่วทัว่ไทยดว้ย 

 

   

 

       

                

         

 


